

สรุปรวมคำถามจากการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างความตกลง AHKFTA และร่างความตกลง AHKIA จากช่องทางเว็บไซต์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ facebook DTN และแอปพลิเคชัน DTN Drive

1. ทำไมต้องแยกออกเป็น 2 ความตกลง

**คำตอบ** เนื่องจากสำหรับความตกลงด้านการลงทุน อ่องกงต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายของจีน อย่างไรก็ตาม ความตกลง AHKFTA และความตกลง AHKIA มีความสอดคล้องกัน โดยการที่ประเทศใดจะเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงใดความตกลงหนึ่ง ประเทศนั้นจะต้องทำให้ความตกลงทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับด้วยการนำฝากตราสารการให้สัตยาบันก่อน และหากประเทศนั้นแจ้งถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของความตกลงใดความตกลงหนึ่ง ให้ถือว่าได้แจ้งถอนตัวออกจากการเป็นภาคีสมาชิกของอีกความตกลงหนึ่งด้วย

2. ผลกระทบ/ สิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากความตกลงคืออะไร

**คำตอบ** สิทธิประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ มีดังนี้

**(1) การค้าสินค้า** สินค้าที่นำเข้าจากฮ่องกงมีราคาถูกลง โดยในปี 2559 ไทยนำเข้าสินค้าจากฮ่องกงราว 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าปัจจุบันฮ่องกงไม่เก็บภาษีนำเข้า แต่ในอนาคตหากฮ่องกงต้องการขึ้นภาษีก็จะไม่สามารถทำได้กับสมาชิกใน AHKFTA เนื่องจากได้ผูกพันลดภาษีทุกรายการที่ร้อยละ 0 ภายใต้ AHKFTA โดยในปี 2559 ไทยส่งออกสินค้าไปฮ่องกงราว 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อีกทั้ง ความตกลง AHKFTA ยังมีดีกว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าที่รัดกุมในการป้องกันการสวมสิทธิ์ของสินค้าจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะจากจีน เนื่องจากไทยใช้ ACFTA เป็นบรรทัดฐาน (Benchmark) ในการเปิดตลาด โดยไม่เปิดมากกว่า ACFTA ดังนั้น การเปิดตลาดสินค้ากับฮ่องกงจึงไม่น่ามีผลกระทบกับไทย

**(2) การค้าบริการ** การเปิดตลาดการค้าบริการจะช่วยยกมาตรฐานภาคบริการของไทยโดยผู้เชี่ยวชาญจากฮ่องกง หากพิจารณาถึงระดับการเปิดตลาด ฮ่องกงได้ผูกพันการเปิดตลาดบริการกับอาเซียนสูงกว่าที่ผูกพันไว้กับองค์การการค้าโลก ประกอบด้วย สาขาบริการด้านการศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม บริการด้านสุขภาพและสังคม เป็นต้น รวมถึงภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนฮ่องกง-ชิลี ซึ่งฮ่องกงผูกพันเปิดตลาดสาขาบริการด้านการศึกษา และบริการด้านสุขภาพ ให้กับอาเซียน ในขณะที่ไม่ได้เปิดตลาดการค้าบริการในสาขาดังกล่าวให้กับชิลี

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเปิดตลาดบริการเพิ่มเติมตามที่ไทยเรียกร้องในบริการการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสาขาบริการดังกล่าว จะเข้าไปลงทุนอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการจัดจำหน่ายทั้งภาพยนตร์ วิทยุทัศน์ วิทยุและโทรทัศน์ รวมถึงการร่วมมือกับฮ่องกงในด้านธุรกิจภาพยนตร์และละครเพื่อมุ่งไปสู่ตลาดใหญ่อย่างจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันบริษัทด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิตและอุตสาหกรรมหลังการผลิต (Post Production)

**(3) ด้านการลงทุน** การคุ้มครองการลงทุนและการส่งเสริมและการอำนวยความสะดวกการลงทุนนั้น จะช่วยเปิดโอกาสการเข้าสู่แหล่งทุนในฮ่องกง โดยฮ่องกงมีศักยภาพการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแผนแม่บทด้านความเชื่อมโยงอาเซียน (ASEAN Connectivity) การพัฒนาและการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

(Eastern Economic Corridor: EEC) และการเชื่อมโยงภายใต้นโยบาย One Belt One Road ของจีนแผ่นดินใหญ่นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมีศักยภาพในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการมีความตกลงด้านการลงทุนนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนจากฮ่องกงสนใจมาลงทุนในอาเซียน/ไทยมากขึ้น ไม่เพียงเฉพาะนักลงทุนชาวฮ่องกง แต่รวมถึงบริษัทต่างชาติที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงด้วย เป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศจากทั่วโลก เนื่องจากฮ่องกงถือเป็นศูนย์กลางด้านการลงทุนในหลายสาขา อาทิ ด้านการเงิน ฯลฯ

**(4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ** ฮ่องกงและอาเซียนจะมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่อาเซียนรวมทั้งไทย โดยเบื้องต้นอาเซียนและฮ่องกงมี Work Programme ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือใน 5 สาขา ได้แก่ (1) บริการวิชาชีพ (2) พิธีการศุลกากร (3) การอำนวยความสะดวกทางการค้า/ โลจิสติกส์ (4) SMEs และ (5) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย

### 3. การเปิดตลาดของไทยภายใต้ความตกลงนี้

**คำตอบ** (1) **การค้าสินค้า** มีการเปิดตลาดสำหรับสินค้าที่จะลดภาษีเป็น 0 เพียงประมาณร้อยละ 85 ในขณะที่ FTA ที่อาเซียนทำกับคู่ค้าอีกเปิดถึงราวร้อยละ 90 อีกทั้งใน AHKFTA ยังมีสินค้าที่นำออกจากการเจรจา (Exclusion List) อีกด้วย (2) **การค้าบริการ** การเปิดตลาดบริการของไทยภายใต้ความตกลง AHKFTA โดยรวมมีระดับต่ำกว่าการเปิดตลาดในอาเซียน (ตามข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 9 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) โดยมีเพียงสาขาเดียวที่ไทยเปิดเพิ่มให้ คือ สาขาอนุญาโตตุลาการ (Arbitration Services) โดยอนุญาโตตุลาการของภาคีสมาชิกเข้ามาทำงานเป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได้ แต่ยังคงต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง (3) **การลงทุน** อาเซียนยังไม่ขอเปิดตลาดในขณะนี้

### 4. ผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไร

**คำตอบ** เนื่องจากไทยได้ผูกพันลดภาษีสินค้ากว่า 8 พัน รายการ เหลือร้อยละ 0 ภายใน 3 – 10 ปี อาทิ ปุ๋ยเคมี เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ เส้นใยยาวประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เซรามิก ลอบสเตอร์ และน้ำมันดิบ ดังนั้น ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าที่นำเข้าจากฮ่องกงมีราคาถูกลง

### 5. ถ้าไม่ทำความตกลงภาคส่วนไหนจะเสียประโยชน์มากที่สุด

**คำตอบ** หากไม่ทำความตกลงกับฮ่องกงอาจส่งผลเสียในภาพรวมของประเทศ กล่าวคือ

(1) การจัดทำความตกลงนี้เป็นมติของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและได้รับการรับรองโดยผู้นำประเทศอาเซียน ซึ่งไทยจำเป็นต้องดำเนินการตามเพื่อรักษาเอกภาพของอาเซียน 10 ประเทศ โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีการทำความตกลงในลักษณะที่มีสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมไม่ครบ 10 ประเทศ (ASEAN Minus)

(2) ไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงผลเสีย หากทุกประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการเจรจา ยกเว้นไทย ย่อมทำให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและบทบาทในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในด้านต่างๆ อีกด้วย

(3) ฮ่องกงมีนโยบายเชื่อมโยงกับอาเซียน และมีบทบาทสำคัญในนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ของจีน โดยฮ่องกงกำลังดำเนินโครงการขนาดใหญ่ร่วมกับจีน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่

Guangdong - Hong Kong - Macau Greater Bay Area: Greater Bay Area (กว้างตั้ง 9 เมือง - ฮองกง - มาเก๊า) เพื่อพัฒนาเป็น World Class City Cluster และสะพานเชื่อมฮองกง - จูไห่ - มาเก๊า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอย่างมีนัยยะสำคัญ นอกจากนี้ ฮองกงมีนโยบายตั้ง Economic and Trade Office (ETO) ในอาเซียน เพื่อขยายการค้าการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน โดยที่ผ่านมา ได้ตั้ง ETO ในสิงคโปร์ และอินโดนีเซียแล้ว ล่าสุด ผู้นำฮองกง (นางแคร์รี หล่ำ) ได้ประกาศเป็นนโยบายของรัฐบาลในการมาตั้ง ETO ในไทย (แทนเวียดนาม) แสดงถึงการให้ความสำคัญกับประเทศไทยและเล็งเห็นศักยภาพของไทย ในฐานะศูนย์กลาง CLMVT อย่างแท้จริง

6. จะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจใดเพิ่มขึ้นบ้างจากการจัดทำความตกลง

**คำตอบ** ผลของโครงการศึกษาผลกระทบและกลยุทธ์การเจรจาที่เหมาะสมสำหรับไทยต่อการเข้าเป็นภาคีของฮองกงในความตกลง ACFTA ของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2557 ระบุว่า สวัสดิการของไทยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 157 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดุลการค้าเกินดุลประมาณ 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกมากขึ้นในผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น และไทยจะสามารถส่งออกการค้าบริการไปทั่วโลกเพิ่มขึ้นในสาขาบริการการก่อสร้าง การค้าส่ง ค้าปลีก โรงแรม อาหาร และสาขาบริการทางวัฒนธรรม กีฬา (กรณีฮองกงและจีนไม่มีภาษีศุลกากรระหว่างกัน สินค้าไทยเข้าฮองกงโดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร และสินค้าฮองกงเข้าไทยโดยเสียภาษีศุลกากรในอัตราต่ำ)

7. คาดว่าสินค้าประเภทใดจะได้ประโยชน์จากการทำความตกลงมากที่สุด

**คำตอบ** ปัจจุบัน ฮองกงไม่ได้ผูกพันภาษีสินค้าอุตสาหกรรมเป็นร้อยละ 0 ทุกรายการ ภายใต้องค์การการค้าโลก (ผูกพันเพียงร้อยละ 39.8 ของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด) ดังนั้น การที่ฮองกงผูกพันภาษีเป็นร้อยละ 0 ทุกรายการภายใต้ AHKFTA จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชนว่า ฮองกงจะไม่ขึ้นภาษีนำเข้าอีก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

8. สินค้า/ อุตสาหกรรมใดจะเสียประโยชน์มากที่สุด

**คำตอบ** ในทางปฏิบัติฮองกงไม่ใช่ผู้ผลิต โดยฮองกงมีการผลิตสินค้าน้อยมาก ประมาณร้อยละ 1 ของ GDP ซึ่งส่วนมากเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อสินค้า/ อุตสาหกรรมในประเทศของไทยมากนัก

9. ไทยได้เปิดตลาดสินค้ายานยนต์ (EV) ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่

**คำตอบ** ไทยไม่มีการเปิดตลาดสินค้ายานยนต์ (EV) ภายใต้ความตกลง AHKFTA

10. ความตกลงนี้จะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมหรือไม่

**คำตอบ** อ่องกงไม่ใช่แหล่งเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่สำหรับเกษตรกรรมเพียง 7 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ของอ่องกงมาจากการนำเข้า และหากเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ไม่ได้ปลูก/ผลิตที่ อ่องกงก็ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงนี้ได้

11. มีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนแล้ว ทำไมต้องมีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อ่องกง ต่างกันอย่างไร และปัจจุบันอ่องกงมี FTA กับใครบ้าง

**คำตอบ** ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ไม่ได้ครอบคลุมถึงอ่องกง เนื่องจากจีนใช้นโยบาย “1 ประเทศ 2 ระบบ” กับอ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ดังนั้น อ่องกงจึงมีสิทธิในการจัดทำนโยบายเศรษฐกิจและความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ โดยอ่องกงถือเป็นหนึ่งเขตศุลกากร ปัจจุบันอ่องกงมี FTA 4 ฉบับ กับ (1) สมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ประกอบด้วย นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ (2) ซิลี (3) นิวซีแลนด์ และ (4) สาธารณรัฐประชาชนจีน

12. อ่องกงจะมาช่วยพัฒนาอะไรให้ไทยได้บ้าง

**คำตอบ** อ่องกงมีศักยภาพหลายด้าน อาทิ การพัฒนา SMEs การค้าบริการวิชาชีพ เช่น การเงิน โลจิสติกส์ และการให้บริการทางกฎหมาย เป็นต้น และยังเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ อ่องกงได้ให้เงินสนับสนุน 25 ล้านเหรียญฮ่องกง สำหรับ Work Programme ภายใต้บทความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ AHKFTA ในระยะเวลา 5 ปี หลังความตกลง AHKFTA มีผลใช้บังคับ โดยปัจจุบัน Work Programme ครอบคลุม 5 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) บริการวิชาชีพ (2) พิธีการศุลกากร (3) การอำนวยความสะดวกทางการค้า/ โลจิสติกส์ (4) SMEs และ (5) พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยต้องการเพิ่มศักยภาพ

13. จะมีนักท่องเที่ยวอ่องกงมาไทยเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังจากที่มีความตกลงฉบับนี้ลงนามแล้ว

**คำตอบ** ความตกลง AHKFTA และความตกลง AHKIA เป็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน จึงไม่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรง

14. เป็นแพทย์เสริมความงาม ถ้าต้องการนำเข้าวัสดุ เช่น ซิลิโคน จะได้รับการลดภาษีหรือไม่

**คำตอบ** ผลิตภัณฑ์ซิลิโคนภายใต้พิกัด 3403 จะได้รับการลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี โดยปีแรกที่ความตกลงมีผลใช้บังคับมีอัตราภาษีที่ร้อยละ 4 ปีที่สองมีอัตราภาษีที่ร้อยละ 3 และปีที่สามมีอัตราภาษีที่ร้อยละ 0

15. ภาครัฐมีแนวทางจะอุดหนุนจรั้วจากสินค้าจากจีนได้อย่างไรบ้าง

**คำตอบ** ความตกลง AHKFTA มีการกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่รัดกุม สินค้าที่ไม่ได้ผลิตในอ่องกงจะไม่ได้รับถิ่นกำเนิดและไม่สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากความตกลงนี้ อีกทั้งความตกลงนี้ยังมีการกำหนดเขตพื้นที่ของอ่องกงไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมเพียงเกาะอ่องกง เกาะลูน และเขตดินแดนใหม่ (New Territories)

16. ในตารางสินค้าทำไมจึงมีสินค้าบางรายการที่ดูเหมือนเป็นสินค้าต้องห้าม

**คำตอบ** เนื่องจากในการจัดทำความตกลงสำหรับการลดภาษีต้องนำสินค้าทั้งหมดขึ้นมาเจรจา ทั้งนี้ การห้ามนำเข้า/ส่งออก เป็นเรื่องของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ดังนั้น การมีรายการสินค้าหนึ่งในตารางการลดภาษีของประเทศหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะอนุญาตให้มีการนำเข้า/ส่งออกรายการสินค้านั้น

17. การเปิดเสรีบริการภายใต้ความตกลงนี้ จะทำให้คนฮ่องกงมาแย่งงานคนไทยมากขึ้นหรือไม่

**คำตอบ** การเปิดเสรีบริการภายใต้ความตกลงนี้ไม่ทำให้คนฮ่องกงมาแย่งงานคนไทยไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากคนฮ่องกงที่จะเข้ามาทำงานในไทยยังคงต้องทำตาม/ผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งไทยเจรจาเปิดตลาดตามกรอบกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

18. หากนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในฮ่องกง จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงอื่นๆ ของฮ่องกงได้หรือไม่ อย่างไร

**คำตอบ** ได้ หากนักลงทุนไทยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายภายในของฮ่องกงและเข้าข่ายตามคำนิยามของนักลงทุนที่เป็นนิติบุคคลภายใต้ความตกลงอื่นๆ ของฮ่องกง

19. การที่ไทยเปิดตลาดบริการด้านอนุญาโตตุลาการ (การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา: Mode 4) เท่ากับว่าผู้ให้บริการอนุญาโตตุลาการจากประเทศภาคีสามารถเข้ามาทำงานเป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยได้เลย โดยไม่ต้องขอ work permit ใช่หรือไม่

**คำตอบ** การเข้ามาทำงานทำงานเป็นอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย บุคคลธรรมดาผู้ให้บริการจากประเทศภาคี ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมการจัดหางานในการได้รับใบอนุญาต (work permit) และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมายปัจจุบันได้อนุญาตอยู่แล้ว

20. หากต้องการให้แพทย์ฮ่องกงเข้ามาช่วยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่ง สามารถทำได้หรือไม่

**คำตอบ** ไม่ได้ หากเข้ามาภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง แพทย์ฮ่องกงไม่สามารถเข้ามาช่วยผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งในไทยได้ เนื่องจากไทยไม่ได้ผูกพันเปิดตลาดบริการสาขาบริการด้านการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพและสังคมภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกง

21. ถ้าเราไปลงทุนในฮ่องกง แล้วได้สิทธิในการนำเงินกลับมาเมืองไทยได้บ้างไหมภายใต้กรอบนี้ เช่น ไม่เสียภาษี เป็นต้น

**คำตอบ** ตามความตกลงด้านการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง นักลงทุนของประเทศสมาชิกสามารถโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้อย่างเสรี ซึ่งรวมถึงเงินลงทุน กำไร เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยอาจชะลอการโอนได้ โดยต้องเป็นไปตามการใช้บังคับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นทางการ ไม่เลือกปฏิบัติ และโดยสุจริต เฉพาะในกรณีที่ระบุไว้ เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลาย การกระทำความผิดทางอาญา หรือมาตรการภาษี ฯลฯ นอกจากนี้ ในสถานการณ์ของดุลการชำระเงินและปัญหาทางการเงินภายนอกอย่างรุนแรง หรือในสถานการณ์พิเศษ ในกรณีที่การเคลื่อนย้ายเงินทุนอาจทำให้เกิดปัญหา

อย่างรุนแรงต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค ประเทศสมาชิกสามารถนำมาตราการที่มีผลกระทบต่อการเงินข้ามประเทศมาใช้ในการชั่วคราวได้ และต้องทยอยยกเลิกไปเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับการที่นักลงทุนไม่ต้องเสียภาษีจากผลกำไรในประเทศผู้รับการลงทุนนั้น เป็นการดำเนินการภายใต้ความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (Avoidance of Double Taxation Agreement) ซึ่งเป็นความตกลงในลักษณะทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ โดยในปัจจุบันไทยได้จัดทำความตกลงดังกล่าวแล้วกับประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ (ยกเว้นกัมพูชา) รวมถึงฮ่องกง ดังนั้น หากนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในฮ่องกง จึงไม่ต้องเสียภาษีทั้งในฮ่องกงและไทย

## 22. นักลงทุนสามารถฟ้องรัฐได้หรือไม่

**คำตอบ** ภายใต้ความตกลงฯ ที่จะลงนามระหว่างการประชุม ASEAN Summit (12 พฤศจิกายน 2560) ยังไม่มีข้อบทที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ลงทุนกับประเทศภาคี (Investor – State Dispute Settlement: ISDS) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการคุ้มครองการลงทุน เนื่องจากประเทศสมาชิกยังไม่สามารถตกลงกันได้หลายประเด็นที่สำคัญ จนในที่สุดอาเซียนและฮ่องกงได้ตกลงให้นำเรื่องดังกล่าวไปเจรจาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ